



ที่ มท 0620.2/ ๗ 1616

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง  
กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

30 พฤษภาคม 2548

เรื่อง การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ พ.5/ดส.37/7/2548

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548

ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณาลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิก อปพร. ได้เข้ามาปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและทางราชการด้วยความเสียสละ อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ เวลา และทุนทรัพย์ โดยไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆ สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ รวมทั้งได้รับสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

บัดนี้ กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเดินทางแก่สมาชิก อปพร. โดยให้ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟเป็นรายบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทุกกระยะทาง เฉพาะที่เดินทางในรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีไม่ลดให้) ทั้งนี้ ระยะเวลาเดือนมิถุนายน - กันยายน รวม 4 เดือน ของทุกปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป

อนึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการเดินรถได้มีคำสั่งฯ ที่ พ.5/ดส.37/7/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 เรื่อง ระเบียบการลดค่าโดยสารให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

/กำหนดให้....

กำหนดให้สมาชิก อปพร. ต้องแสดงบัตรประจำตัว อปพร. ในการติดต่อขอซื้อตั๋วลดราคาทุกครั้ง และหากตรวจพบว่าไม่มีบัตร หรือบัตรหมดอายุ ผู้นั้นจะต้องถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มจนครบตามชั้นที่นั่งและระยะทางที่ปรากฏในตัว รายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งศูนย์ อปพร. ในสังกัดเพื่อแจ้งให้สมาชิก อปพร. ทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายเวริมศักดิ์ พงษ์หาไชย)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 0-22434257

โทรสาร 0-2243-0020 ต่อ 3450

- สำเนา -

คำสั่งฝ่ายการเดินรถ

ที่ พ.5 /ตส. 37/7/ 2548

เรื่อง ระเบียบการลดค่าโดยสารให้แก่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

.....  
ด้วยการรถไฟฯ ให้ความเห็นชอบลดค่าโดยสารให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กระทรวงมหาดไทย เป็นรายบุคคลโดยลดค่าโดยสารเฉพาะชั้นที่ 3 นั่งธรรมดาให้ร้อยละ 20 เฉพาะช่วงนอกฤดูโดยสารระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการลดค่าโดยสารให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไว้ ดังนี้

1 หลักเกณฑ์การลดค่าโดยสาร

1.1 การรถไฟฯ ลดราคาค่าโดยสารให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยลดให้เป็นรายบุคคลเฉพาะชั้น 3 นั่งธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดทางทุกสาย (ชั้นที่ 1,2 ไม่ลด) ส่วนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ลดให้

1.2 ช่วงการลดค่าโดยสาร ให้ลดได้เฉพาะเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ของทุกปี

2 การใช้สิทธิซื้อตั๋วลดราคา

2.1 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต้องแสดงบัตรประจำตัวฯ ในการติดต่อขอซื้อตั๋วลดราคาทุกครั้ง

2.2 สำหรับผู้มีสิทธิลดประเภทอื่นซึ่งมีสิทธิใช้ลดค่าโดยสารได้ ให้เลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสิทธิอยู่เพียงประเภทเดียว

3 ลักษณะบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นบัตรกระดาษแข็งแผ่นเดียว ขนาด 8.5 X 5.5 ซม. ด้านหน้าของบัตรจะระบุเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ หมู่โลหิต ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร อยู่ด้านซ้ายส่วนล่างของบัตร ด้านขวาสุดลงชื่อผู้ว่าการจังหวัด ด้านหลังของบัตรจะระบุเลขที่บัตร ชื่อจังหวัดที่ศูนย์ อปพร.สังกัด วันออกบัตร วันหมดอายุของบัตร ตามตัวอย่างในใบแนบท้ายคำสั่ง

4 การจำหน่ายตั๋ว ให้ใช้ตั๋วคอมพิวเตอร์หรือตั๋วบางทั่วไปตามแต่กรณี อักษรย่อ " อปพร. " รหัส ส่วนลด " 30 " ประเภทส่วนลด " 5 " ก่อนจำหน่ายตั๋วให้ตรวจสอบบัตรประจำตัวฯ ให้ถูกต้องเรียบร้อย เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิลดราคาอื่น ๆ

5 การตรวจสอบบนขบวนรถ ให้ตรวจตัดเจาะตั๋วตามระเบียบการที่ถือใช้ในปัจจุบัน หากตรวจสอบ ไม่มีบัตรประจำตัวฯหรือบัตรหมดอายุให้เรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มให้ครบตามชั้นที่นั่งและระยะทางที่ปรากฏในตั๋ว

6 การขอคืนเงินค่าตั๋วให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการคืนเงินค่าตั๋วที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบัน

7 การปฏิบัติอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในคำสั่งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ/คำสั่ง/อื่นใดที่ขัดหรือแย้งให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2548

ศิริ ศิริลัมภามาศ

(นายศิริ ศิริลัมภามาศ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ